

แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ในปัจจุบัน การใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในงานต่าง ๆ มีจำนวนมากขึ้น เราจะขอคุณแบบแปลนการก่อสร้างหรือระบบการผลิตพลังงานได้หรือไม่ มาดูค่ะ

นาย ก ผู้อุทธรณ์ ได้มีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบล A ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ xxx หมู่ที่ xxx บ้าน xxx ตำบล A จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ (๑) เอกสารลงนามแสดงความยินยอมให้จัดสร้างโครงการฯ ระหว่างเจ้าของโฉนดที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒) เอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์โครงการฯ (๓) แบบแปลนการก่อสร้างโครงการฯ ประกอบด้วยตำแหน่งแผงโซลาร์เซลล์ รั้วล้อม แท็งก์น้ำ การเดินท่อจ่ายน้ำ (๔) เอกสารระเบียบค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ เช่น ค่าถมที่ ค่าทำความสะอาด ค่าเสียประโยชน์จากการใช้ที่ดิน (๕) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบล A ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ (๑) (๒) (๔) และ (๕) ให้นาย ก ทราบแต่ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ (๓) แบบแปลนการก่อสร้างโครงการฯ นาย ก จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย วินิจฉัยสรุปว่า แบบแปลนการก่อสร้างโครงการฯ ประกอบด้วยตำแหน่งแผงโซลาร์เซลล์ รั้วล้อม แท็งก์น้ำ การเดินท่อจ่ายน้ำ เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการปกติของหน่วยงานของรัฐ และไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยได้ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเห็นควรเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ จึงวินิจฉัยให้ องค์การบริหารส่วนตำบล A เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓ พร้อมทั้งให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์

มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ / ๐๙ ๒๒๕๐ ๐๕๘๙ (www.oic.go.th) (wattanapong.k@opm.go.th)

คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ที่ สค ๑๔๐/๒๕๖๕)

นางสาวนายยา สมเที่ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”